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	 เริ่มแรกจะขอกล่าวถึงความเป็นมาของคณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อน	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๙๗	กรมชลประทานได้ขอรวม

โรงเรียนการการชลประทานเข้าในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 โดยให้ก่อตั้งเป็นคณะใหม่ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เรียกว่า	 “คณะวิศวกรรมชลประทาน”	 เปิดสอนในหลักสูตรปริญญา	

“ช่างชลประทานบณัฑติ”	ส�าหรบันสิติตัง้แต่นักเรยีนช่างชลประทานรุ่นที	่๑๑	(KU	15)	จนถงึรุน่ที	่๑๙	

(KU	23)	ศึกษาในหลักสูตร	๕	ปี	ส่วนรุ่นที่	๒๐	(KU	24)	เป็นต้นมา	ศึกษาในหลักสูตร	๔	ปี	โดยนิสิต

รุ่นพี่ต้ังแต่รุ่นที่	 ๑๑	 (KU	 15)	 มาจนถึงรุ่นที่	 ๒๒	 (KU	 26)	 ยังไม่ได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 บางเขน	 เพราะตึกคณะวิศวะฯ	 ที่บางเขนยังไม่มีนิสิตยังคงเรียนอยู่ที่โรงเรียน

การชลประทานเดิม	 ที่กรมชลประทานปากเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี	 เมื่อตึกคณะวิศวะฯ	 ที่บางเขน

ก่อสร้างเสรจ็แล้ว	นสิติคณะวศิวะฯ	ทีย้่ายเข้ามาเรยีนในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	บางเขน	เป็นปีแรก	

ในปีการศึกษา	๒๕๑๐	ก็คือนิสิตคณะวิศวะฯ	รุ่นที่	๒๓	(KU	27)	นั่นเอง

	 เมือ่ปีการศกึษา	๒๕๑๐	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	รบันิสิตประมาณ	๘๐๐	คน	แยกเป็น	๗	คณะ

คือ	๑.	คณะเกษตร	๒.	คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	๓.	คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์	

๔.	 คณะประมง	 ๕.	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ๖.	 คณะวนศาสตร์	 และ	 ๗.	 คณะสัตวแพทยศาสตร	์

มีหม่อมหลวงชูชาติ	ก�าภู	เป็นอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ควบกับต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ	 และมีอาจารย์สันทิศ วีรเธียร	 เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร	์

ปีนีเ้ป็นปีแรกทีน่สิติคณะวิศวฯ	รุน่	๒๓	(KU	27)	ได้เข้ามาเรยีนและพกัอาศยัอยูห่อพกัทีม่หาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์บางเขน	ส่วนนิสิตวิศวฯ	รุ่นพี่	ยังคงเรียนและพักอยู่หอพักที่โรงเรียนการชลประทาน	

ทีป่ากเกรด็	พวกเราทีส่อบเอนทรานซ์ได้เข้ามาเรยีนทีค่ณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	

มีจ�านวน	 ๔๐	 คน	 และยังมีนิสิตปี	 ๒	 (KU	 26)	 คณะอื่นที่ย้ายคณะเข้ามาเรียนต่อที่คณะวิศวฯ

อกีจ�านวน	๒๐	คน	ศกึษาในหลักสตูร	๔	ปี	มสีาขาและภาควชิาทีใ่ห้เลอืกเรยีนอยู	่๔	สาขา	ในขณะนัน้	คอื	

	 	 ๑.	 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

	 	 ๒.	 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

	 	 ๓.	 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

	 	 ๔.	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า	
 

เรื่องเล่าชาววิศวฯ

 เล่าโดย.. เกียรติศักดิ์  สุขวัฒน์
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	 คนที่สอบเอนทรานซ์ได้เข้ามาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ	๑	ของคณะ	คือ	ศิริพงษ์ ชลศิริพันธ์เลิศ	จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	

และตอนสอบ	ม.ศ.๕	ก็สอบติดบอร์ดล�าดับที่	๒๗	ของประเทศ	ให้คะแนน	๘๙.๒%		ที่จ�าได้รุ่นเรา

ส่วนใหญ่จะจบ	 ม.ศ.๕	 จาก	 ๓	 โรงเรียน	 คือ	 โรงเรียนอ�านวยศิลป์	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	

และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 ตอนเรียนปี	 ๑	 พวกเราทั้ง	 ๔๐	 คน	 ได้เข้าพักอาศัยอยู่หอพัก

ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน	 โดยได้แยกย้ายกันไปอยู่ตามหอพักต่างๆ	 หอพักแต่ละหอพัก	

จะมีเพื่อน	KU	27	ของคณะอื่นๆ	และมีรุ่นพี่คณะอื่นๆ	พักรวมอยู่ด้วย	ชีวิตความเป็นอยู่ในหอพัก

ของเราตอนเรยีนอยูปี่	๑	นัน้ค่อนข้างจะรูสึ้กแปลกใหม่	เพราะพวกเราส่วนใหญ่	มชีีวิตทีผ่่านมาไม่เคย

พักอยู่รวมกันเป็นจ�านวนมากแบบนี้	ก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ	ตอนนั้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน	ค่อนข้างจะกว้างขวางมาก	ยังไม่มีตัวอาคารสิ่งก่อสร้างมากมาย

เหมือนในปัจจุบันนี้	ยังเป็นทุ่งกว้างเป็นส่วนใหญ่	หอพัก	ตึกเรียนต่างๆ	โรงอาหาร	และสถานที่ต่างๆ	

อยู่ห่างกันมาก	 เวลาเดินทางไปมาแต่ละแห่ง	 ต้องใช้เวลานาน	พวกเราส่วนใหญ่จึงต้องหาจักรยาน

มาเป็นพาหนะในการเดินทางเพ่ือความสะดวก	 จ�าได้ว่าโรงอาหารของมหาวิทยาลัยขณะน้ันคือ	

คาเฟตทีเรีย	มีอาหารบริการทั้ง	๓	มื้อ	ซื้อบัตรเพื่อใช้บริการทั้งเดือนราคา	๒๔๐	บาท	พวกเราบางคน	

ได้เงินรายเดอืนจากทางบ้าน	๓๐๐-๔๐๐	บาท	ส่วนใหญ่จะซ้ือบตัรรายเดอืนจากคาเฟตทเีรยี	เมือ่เข้าไป

รับประทานข้าว	เอาบัตรไปเจาะรูทุกมื้อ	ก็อยู่ได้ทั้งเดือนแล้ว

	 สมัยนั้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีระบบ	Seniority	ที่เข้มข้น	คือ	รุ่นน้องจะต้องเคารพ

และเชื่อฟังรุ่นพี่	 การรับน้องใหม่นิสิตปี	 ๑	 มี	 ๓	 อย่างด้วยกัน	 คือ	 ๑.	 การรับน้องใหม่รวมทุกคณะ	

๒.	การรบัน้องใหม่ของแต่ละหอ	และ	๓.	การรบัน้องใหม่ของคณะแต่ละคณะ	การรบัน้องทัง้	๓	ประเภท

ดูแล้วค่อนข้างจะเข้มข้น	 แต่ทุกคนก็อดทนและผ่านพ้นมาได้ด้วยดี	 ในการประชุมน้องใหม่ของ

คณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีความแตกต่างจากคณะอ่ืนๆ	 เพราะตอนน้ันพวกรุ่นพี่ๆ	 ยังพักอาศัยและ

เรียนอยู่ที่กรมชลประทานปากเกร็ด	อยู่ห่างจากบางเขนมาก	หากวันใดที่จะมีการประชุมรับน้องปี	๑	
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ของคณะ	รุน่พีก่จ็ะส่งรถมารบัพวกเราทีบ่างเขนไปทีป่ากเกร็ดเพือ่ประชุมรบัน้องพร้อมกบัพวกนกัเรียน

ช่างชลประทานรุ่นที่	๒๓	กว่าการประชุมจะเสร็จก็ดึกแล้ว	จะได้กลับถึงที่พักที่บางเขนก็เลยเที่ยงคืน

ไปแล้ว	 ตอนเช้าก็ต้องรีบต่ืนขึ้นมาเพื่อไปเรียนต่อ	 ตอนแรกๆ	 พวกเราก็รู้สึกเหนื่อยกันมาก	 ต่อมา

เมื่อเหตุการณ์ด�าเนินมาหลายๆ	ครั้ง	พวกเราก็เคยชินไปเอง

	 ตอนเรียนปี	๒	ปีการศึกษา	๒๕๑๑	พวกเรา	๔๐	คน	มีคนลาออกไปศึกษาต่อที่อื่น	๒	คน	คือ	

เกยีรตชิยั	จริฐัอ�าไพวงศ์	ไปสอบเอน็ทรานซ์ใหม่	ได้เข้าเรยีนทีค่ณะวศิวฯ	จฬุา	และประพฒัน์	คนตรง	

ได้รับทุนจากกรมต�ารวจ	 ไปศึกษาปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา	 สาขาอาชญวิทยาด้านการพิสูจน์

หลักฐาน	จึงลาออกจากนิสิต																																																							

	 ตอนเรยีนชัน้ปี	๓	ปีการศกึษา	๒๕๑๒	พวกเราได้แยกย้ายกนัไปเรยีนในภาควชิาต่างๆ	ท่ีพวกเรา

เลือกไว้	 ภาควิชาท่ีคนเรียนมากท่ีสุดคือภาควิชาวิศวกรรมโยธามีเกือบ	 ๒๐	 คน	 ภาควิชาวิศวกรรม

ชลประทานประมาณ	๑๐	คน	ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล	๗	คน	และภาควชิาวศิวกรรมเกษตร	๒	คน

	 พิษณุ	โพธิ์เจริญ	ได้เล่าความทรงจ�าในช่วงเรียนซัมเมอร์	ปี	๒๕๑๒	ว่า	ได้ลงเรียนภาคฤดูร้อน

วิชา	survey	(ส�ารวจ)	ก่อนจะหมดภาค	อาจารย์ผูส้อนวชิา	survey	มกีารพานักศกึษาไปปฏบิตังิานจรงิ

ภาคสนาม	๑	อาทิตย์	ที่ก�าแพงแสน	ทั้งหมด	๓๐	คน	แบ่งเป็นกรุ๊ปละ	๖	คน	พวกเราเก็บกระเป๋า	

เดินทางไกลไปถึงก�าแพงแสนก็มืดค�่าแล้ว	 ที่พักเป็นบ้านไม้เล็กๆ	 ๒-๓	 หลัง	 มีอภิชาติที่มาเรียน

พร้อมกนั	จ�าได้แม่นเพราะอภชิาต	ิเขาไม่ชอบอาบน�า้	เขาใช้กระดาษหนังสือพมิพ์เช็ดเท้าแล้วก็เข้านอน	

ไม่ยอมอาบน�้า	 ตื่นเช้าพวกเราก็จะเอาเศษซากจากกระดาษหนังสือพิมพ์ที่อภิชาติใช้เช็ดเท้านั้น

มาเป็นเชื้อไฟส�าหรับจุดถ่านไฟเพื่อหุงข้าว	ทุกเช้าจะมีคนเอาของสดๆ	มาส่ง	มีพวกข้าวสาร	น�้าดื่ม	

ไก่	หมู	ผักสด	พวกเราต้องหุงหาอาหารทานกันเอง	เพราะรอบๆ	บ้านมีแต่ป่าละเมาะ	ไม่มีร้านอาหาร

หรอืร้านขายของเลย	ทีด่เุดอืดกค็อืเมือ่ได้แผนงานจากอาจารย์แล้วพวกเรากต้็องแบกกล้อง	เครือ่งมอื

เซอร์เวย์	ออกไปส�ารวจท�าแผนที่	ส่องกล้อง	
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	 วันแรกอุปสรรคก็คือ	 ต้นข้าวโพดในไร่ที่กีดขวางการตั้งกล้องและวัดระยะ	 พวกเราช่วยกัน

ถางออกไป	แล้วเอาข้าวโพดพวกนั้นมาต้มกินกัน	วันที่สองไปกันอีก	ก�าลังจะถางข้าวโพดให้เป็นทาง	

เจ้าของไร่ข้าวโพดแบกปืน	เดนิผ่านมา	เลยวิง่หนกีนัอลหม่านไปเลย	กว่างานจะเสรจ็ต้องแบกเสาปนู

ไว้ตามจดุต่างๆ	ทีเ่ป็นทาง	และเขยีนแผนทีจ่นเสรจ็	ถอืว่าเป็นประสบการณ์ทีด่อีนัหนึง่	ทกุคร้ังทีไ่ด้เห็น

ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์	 ออกดอกสวย	 เห็นมีคนไปถ่ายรูป	 ใจก็อดนึกถึงไร่ข้าวโพดไม่ได้	 เพราะสถานที่นี้

คือสถานที่ที่อาจารย์พาพวกเราไปท�าแผนที่ครั้งนั้น	 คือที่ดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ท่ีก�าแพงแสนในปัจจุบันนั้นเอง	 เขียนไปถึงช่วงน้ีก็คิดถึง	 และขอไว้อาลัยให้เพื่อนในกรุ๊ปผม	 ๓	 คน

ในครัง้นัน้	ทีไ่ด้จากพวกเราไปแล้ว	ม	ีประกอบ	ฟตูระกลู	วศนิ	สขุจนิดาเสถยีร	และ	ปิยะพงษ์	โรจนธรรมกุล

	 ตอนเรียนปี	 ๔	 ปีการศึกษา	 ๒๕๑๓	 ก็ได้เป็นรุ่น	 senior	 ของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งมหาวิทยาลัย

มีการตั้งคณะกรรมการองค์การนิสิตของมหาวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อคอยก�ากับ	 ดูแลและด�าเนินกิจกรรม

ต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 รวมทั้งการรับน้องใหม่ปี	 ๑	 รวมของทุกคณะ	 พวกเราที่ได้เข้าร่วมเป็น

คณะท�างานต่างๆ	ในองค์การนิสิตก็มี

	 	 ๑.	 เกยีรตศิกัดิ	์ตณัฑสนัตสิกลุ	เป็นสารวตัรใหญ่นสิิตชายในคณะกรรมการปกครองนสิติ

	 	 ๒.	 เกียรติศักดิ์	สุขวัฒน์	เป็นรองสารวัตรใหญ่นิสิตชาย	ในคณะกรรมการปกครองนิสิต

	 	 ๓.	 ธีระ	วงศ์สมุทร	เป็นผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์

	 	 ๔.	 ปรีชา	 ถนอมมิตรภาพ	 (ภายหลังเปลี่ยนเป็นชลาพัฒน์)	 เป็นนายกสโมสรบริดจ	์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 ส่วนใหญ่นสิิตวศิวฯ	รุน่เราจะเรียนจบการศกึษาปรญิญาตร	ีภายใน	๔	ปี	แต่กย็งัมคีนทีส่อบตก

บางวิชา	ต้องอยู่เรียนต่ออีก	จบ	๔	ปีครึ่งก็มี	จบ	๕	ปีก็มี	๕	ปีครึ่งและ	๖	ปีก็มี	คนจบปริญญาตรี

ที่ได้เกียรตินิยม	ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีคนเดียว	ก็คือ ศิริพงษ์ ชลศิริพันธ์เลิศ	จบสาขา	วศ.บ.	

(โยธา)	ได้เกียรตินิยมอันดับ	๒	เกรด	๓.๗๓
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	 เนื่องจากสาขาวิศวกรรมศาสตร์เป็นสาขาที่ขาดแคลน	 จึงเป็นปีแรกที่ก�าหนดให้เสียค่า

เล่าเรียนปีละ	๕,๐๐๐	บาท	หากเข้ารับราชการระยะเวลาที่ก�าหนดแล้วไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน	ดังนั้น	

หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิศวฯ	ในสาขาต่างๆ	แล้ว	พวกเราก็แยกย้ายกันไปท�างาน

ในที่ต่างๆ	ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าท�างานในหน่วยงานราชการกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	เพราะขณะนั้น

หน่วยงานราชการต่างๆ	ยงัขาดแคลนข้าราชการอยู	่หน่วยงานราชการทีเ่ข้าท�างานกม็กีรมชลประทาน	

กรมทางหลวงแผ่นดิน	ส�านกังานเร่งรดัพฒันาชนบท	(รพช.)	กรมการบนิพาณชิย์	กระทรวงอตุสาหกรรม	

กองทัพอากาศ	 และกรมต�ารวจ	 เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย	 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่รับเข้าท�างาน

ก็มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต	 การประปานครหลวง	 และองค์การโทรศัพท์	 หน่วยงานที่พวกเราเข้าท�างาน

มากที่สุด	ได้แก่	กรมชลประทาน	มีประมาณ	๑๕	คน

	 มีเรื่องเล่าจาก	 ประพัฒน์	 คนตรง	 หลังจากจบปี	 ๑	 ได้ออกไปฝึกงานภาคสนามที่โครงการ

ชลประทาน	อ�าเภอบ้านตาก	จงัหวดัตาก	พร้อมกบั	สงวน	และ	เมธี	ตอนพกัวนัหยดุมโีอกาสเข้ากรุงเทพ	

ผ่านท่ีส�านักงาน	ก.พ.	เหน็มปีระกาศรับสมคัรสอบชิงทนุรฐับาลไปศกึษาต่างประเทศ	ในความต้องการ

ของกรมต�ารวจ	เมื่อดูตนเองแล้ว	ก็มีคุณสมบัติพอจะสมัครได้	คือ	จบ	ม.ศ.๕	ได้คะแนนเกิน	๘๐%		

ก็เลยตัดสินใจไปสมัครดูเล่นๆ	 เมื่อสอบข้อเขียนแล้ว	 ก็ไปฝึกงานต่อ	 ต่อมา	 ก.พ.	 ได้ติดต่อไปว่า

ผ่านข้อเขียนแล้ว	 ให้มาสอบสัมภาษณ์	 เลยรีบเดินทางจากที่ฝึกงาน	 ขึ้นรถโดยสารดิ่งตรงเข้าห้อง

สอบสัมภาษณ์เลย	 เจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าประพัฒน์ยังแต่งตัวไม่เรียบร้อย	 จึงไปหาเส้ือและเน็คไทด์

มาให้เปลี่ยน	สอบสัมภาษณ์เสร็จก็กลับไปเรียนต่อปี	๒	ที่คณะวิศวฯ	ยังไม่ทันรับน้องใหม่ปี	๑	ด้วยซ�้า	

ก.พ.	ก็แจ้งผลว่าประพัฒน์สอบได้	และถูกคัดเลือกให้เข้าไปเซ็นสัญญารับทุนไปศึกษาต่อปริญญาตรี

ทีส่หรฐัอเมรกิา	สาขาอาชญวทิยาด้านการพสิจูน์หลกัฐาน	ซึง่กย็งังงว่าวชิานีเ้รยีนเกีย่วกบัอะไรกไ็ม่รู	้

ถามใครก็ไม่มีใครรู้	ตัวเองคิดว่าเอาไงก็เอากัน	โชคชะตาคงไม่ได้เป็นวิศวกรกับเขาแล้ว	เลยตัดสินใจ

ลาออกจากคณะวิศวฯ	และได้เดินทางไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา	เมื่อเดือนกันยายน	๒๕๑๑	เรียนจนจบ

ปริญญาตรี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเบิร์กเล่ย์	 ขอเรียนต่อปริญญาโท	

ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ	California	Los	Angeles	ในสาขาเดียวกันจนจบ	ในปี	พ.ศ.	๒๕๑๗	จะขอต่อ
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ปริญญาเอกอีก	แต่	 ก.พ.	 ไม่ให้เลยต้องกลับ	ก่อนจะกลับขอฝึกงานกับ	FBI	และสก็อตแลนด์ยาร์ด

อีก	 ๖	 เดือน	 พอเดินทางกลับประเทศไทย	 ก.พ.	 ก็ให้ไปรายงานตัวที่กองพิสูจน์หลักฐานกรมต�ารวจ	

เขาให้เป็นร้อยต�ารวจเอกได้เลย	โดยไม่ต้องผ่านการเป็นร้อยต�ารวจตรี	ร้อยต�ารวจโท	เข้ารับราชการ

ในกรมต�ารวจ	ได้ไต่เต้ามาจนเป็นนายพลต�ารวจตร	ีผูบ้งัคบัการกองพสิจูน์หลกัฐานตามทีเ่ขาให้ทนุมา	

เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๗	ได้ไปประจ�าที่	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้	อยู่ที่นั่น	๔	ปี	และได้เกษียณอายุราชการ

เมือ่	๓๐	กนัยายน	๒๕๕๔	ในต�าแหน่งรองผูบ้ญัชาการ	ส�านกังานนติวิทิยาศาสตร์	ต�ารวจ	รวมรับราชการ

มา	๓๗	ปี	เป็นนายพลต�ารวจตรีถึง	๑๒	ปี	นับว่านานมากทีเดียว

	 หลังจากที่เรียนจบกันมาแล้วพวกเราก็ยังได้มีการติดต่อกัน	 และได้นัดพบปะสังสรรค์กัน

เป็นประจ�า	โดยไปสังสรรค์รุ่นกันที่ต่างจังหวัดบ้าง	และในกรุงเทพฯ	บ้างตามแต่โอกาส	คนที่เกษียณ

อายุราชการคนแรกของรุ่น	ก็คือ	เกียรติศักดิ์	ตัณฑสันติสกุล	เกษียณเมื่อ	๓๐	กันยายน	๒๕๔๙	และ

คนสุดท้ายที่เกษียณก็คือ	ปัญญา	สัจจะกมล	เกษียณเมื่อ	๓๐	กันยายน	๒๕๕๓	พวกเราที่รับราชการ

มีหลายคนที่มีความก้าวหน้าทางราชการ	คนที่อยากกล่าวถึงก็มี	เดชา	ตันติยวรงค์	วิศาล	ไมตรียืนยง

(มินยง)	รศ.ดร.เจษฎา	แก้วกัลยา	และ	ธีระ	วงศ์สมุทร

 เดชา ตันติยวรงค์ เมื่อเรียนจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาแล้ว	 ก็เข้ารับราชการท่ี

ส�านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท	(รพช.)	กระทรวงมหาดไทย	เมื่อกลางปี	๒๕๑๔	เมื่อ	๑	ตุลาคม	๒๕๔๔

ได้โอนไปเป็นนกัปกครอง	ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย	ในต�าแหน่ง	รองผูว่้าราชการจงัหวัดพงังา	

(รพช.	 ถูกยุบเมื่อปี	 ๒๕๔๕)	 ต่อมา	 ๔	 ตุลาคม	 ๒๕๔๖	 ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ	์

เมือ่	๑	ตลุาคม	๒๕๕๐	ได้เป็นผูว่้าราชการจงัหวดัหนองบวัล�าภ	ูและต่อมา	๖	พฤษภาคม	๒๕๕๑	ไปเป็น

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	จนเกษียณอายุราชการเมื่อ	๓๐	กันยายน	๒๕๕๒

 วิศาล ไมตรียืนยง	(มินยง)	พื้นเพเป็นคนจังหวัดพังงา	จบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	และ

เมือ่เรยีนจบปรญิญาตรีสาขา	วศ.บ.	(โยธา)	แล้วกเ็ข้ารบัราชการทีก่รมชลประทานเมือ่	๑๑	พฤษภาคม	
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๒๕๑๔	 ได้เป็นหัวหน้าโครงการชลประทานสกลนครเมื่อปี	 ๒๕๒๗	 หลังจากนั้นก็ได้เลื่อนต�าแหน่ง

เข้ามารับผิดชอบการปฏิบัติงานในส่วนกลาง	 และเติบโตในชีวิตราชการจนได้เป็นรองอธิบดี

กรมชลประทานฝ่ายบรหิาร	เมือ่	๑	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๓๙	นับเป็นเพือ่นร่วมรุน่คนแรกทีไ่ด้เป็นรองอธบิด	ี

ได้เลือ่นต�าแหน่งเป็นวศิวกรใหญ่ระดับ	๑๐	ของกรมชลประทาน	เมือ่มถินุายน	๒๕๔๑	ได้รบัมอบหมาย

ให้รับผิดชอบงาน	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ของกรมชลประทานด้วย	

	 ช่วงนั้นพวกเราจะได้เห็นภาพข่าวในพระราชส�านัก	 มีภาพของวิศาล	 ที่ได้ถวายงานอย่าง

ใกล้ชิด	แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎ

ราชกุมารฯ	ออกทางทีวีอยู่เป็นประจ�า	ต่อมาได้รับโปรดเกล้าให้ไปด�ารงต�าแหน่ง	รองปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 เมื่อ	 ๓	 ธันวาคม	 ๒๕๔๕	 วิศาล	 มารู้ตัวว่าเป็นมะเร็งที่ล�าไส้	

และได้รับการรักษาตัวมาเป็นเวลานานหลายปี	แต่เป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งและสู้ชีวิต	ไม่เคยแสดง

ความอ่อนแอให้ใครเห็น	 ยังคงท�างานและรักษาตัวมาโดยตลอด	 แต่แล้วที่สุดก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อ	

๒๑	กรกฎาคม	๒๕๔๖	รวมสิริอายุได้	 ๕๕	ปี	พวกเราขอให้ดวงวิญญาณของเพื่อนวิศาลจงไปสู่สุคติ

ในสัมปรายภพตลอดชั่วนิรันดร	เทอญ

 รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา	จบ	ม.ศ.๕	จากโรงเรียนอ�านวยศิลป์	เมื่อเรียนจบปริญญาตรี	วศ.บ.

(ชลประทาน)	แล้ว	ก็เข้ารับราชการที่กรมชลประทาน	๒	ปี	ปี	๒๕๑๗	โอนไปเป็นอาจารย์ภาควิชา

วิศวกรรมชลประทาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ต่อมาได้รับพระราชทาน

ทุน	 “มูลนิธิอานันทมหิดล”	 ไปศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก	 สาขาวิศวกรรมชลประทาน	

ที่	 Utah	 state	 University	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ปี	 ๒๕๑๘	 -	 ๒๕๒๓	 กลับมาเป็นอาจารย์ที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อ	 มีความก้าวหน้าทางราชการมาตามล�าดับ	 เป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม

ชลประทาน	มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	ปี	๒๕๒๔	-	๒๕๒๖	เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและพฒันา	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาที่วิทยาเขตก�าแพงแสน	 มหาวิทยาลัย
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เกษตรศาสตร์	 ปี	 ๒๕๔๕	 ถึง	 ๒๕๔๗	 เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

ปี	๒๕๔๗	-	๒๕๕๒	เป็นผูท้รงคณุวุฒิคณะกรรมการนโยบายการเกษตรและสหกรณ์	ปี	๒๕๕๑	-	๒๕๕๔	

เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ปี	๒๕๕๕	-	๒๕๕๖	เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	

ประธานวุฒิสภา	ด้านการชลประทานและการเกษตร	ปี	๒๕๕๖	-	๒๕๕๗

 ธีระ วงศ์สมุทร	จบ	ม.ศ.	๕	จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 เมื่อเรียนจบปริญญาตรี	 วศ.บ.

(ชลประทาน)	 แล้ว	 ก็เข้ารับราชการที่กรมชลประทานเมื่อปี	 ๒๕๑๔	 มีความก้าวหน้าทางราชการ

มาตามล�าดับ	 จนได้เป็นรองอธิบดีกรมชลประทานเมื่อปี	 ๒๕๔๑	 ต่อมาปี	 ๒๕๔๔	 ย้ายไปเป็นผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ในปี	 ๒๕๔๙	 เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ	 ได้กลับมาเป็น

อธิบดีกรมชลประทานเมื่อปี	 ๒๕๕๐	 ต่อมาได้ลาออกจากราชการในปี	 ๒๕๕๑	 (ก่อนที่จะครบเกษียณ

อายุราชการ	๑	ปี)	จากนั้นได้รับการโปรดเกล้าให้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	๒	สมัยด้วยกัน	ในช่วงปี	๒๕๕๑	-	๒๕๕๕	และได้ลาออกจากต�าแหน่งรัฐมนตรีปลายปี	๒๕๕๕

ต่อมาในปี	๒๕๕๖	ได้เป็นหวัหน้าพรรคชาตไิทยพฒันา	(พรรคชาตไิทยเดมิ)	มาจนถงึปัจจบุนั	การลาออก

จากต�าแหน่งรัฐมนตรีนั้น	ธีระได้เขียนไว้ในหนังสือ	“ฝากไว้ในแผ่นดิน”	ไว้ว่า

	 ผมขอเรียนว่า	แม้ผมไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะมาเป็นรัฐมนตรี	แต่เมื่อได้มาเป็นแล้ว	ผมก็ได้

พยายามท�างานอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ	ผมทราบดีว่าทุกคนมีข้อจ�ากัดแตกต่างกัน	รวมทั้ง

ตัวผมเองด้วย	 เพราะทั้งชีวิตราชการจะรู้เฉพาะเรื่องชลประทานเป็นส่วนใหญ่	แต่ก็นับว่าโชคดีที่ได้

มาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ	หลายปี	และเป็นรองปลัดกระทรวงฯ	ด้วย	จึงได้มีโอกาสได้เรียนรู้

งานของกระทรวงเกษตรฯ	มากขึ้น	ประกอบกับได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆ	ข้าราชการกระทรวง

เกษตรฯ	 และท่ีปรึกษาให้ข้อเสนอแนะต่างๆ	 ท�าให้ผมน�าพากระทรวงเกษตรฯ	 ไปได้ดีระดับหน่ึง	

แม้จะมอีกีหลายสิง่หลายอย่างทีผ่มอยากจะท�า	แต่ยงัท�าไม่ส�าเรจ็กต็าม		ซึง่ผมขอฝากเพือ่นข้าราชการ

เอาไว้ด้วย

	 “การลาออกของผม	 ไม่มีใครขอร้องหรือบีบบังคับผม	 แต่ผมคิดว่าเกือบ	 ๔	 ปี	 ในต�าแหน่ง

รฐัมนตรีน่าจะเพยีงพอแล้ว	เพราะอยูน่านเกนิกว่ารฐัมนตรอีืน่ๆ	อกีหลายคนทีผ่่านมา	ควรเปิดโอกาส

ให้คนท่ีมีความรู้ความสามารถมาท�าหน้าที่แทนบ้าง	 ผมคิดว่าผมได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน	 และ

ผู้มีพระคุณต่อผมตามที่ผมได้ตั้งใจไว้แล้ว	จึงสมควรยุติบทบาทตัวเองในต�าแหน่งนี้ได้แล้ว	เหตุผลก็มี

เพียงเท่านี้	ไม่มีอะไรซ่อนเร้น”

	 จนถึงปัจจุบันนี้	มีเพื่อนๆ	คณะวิศวฯ	เสียชีวิตไปแล้วจ�านวน	๖	คนด้วยกัน	มี	๑.	เกรียงศักดิ์	

ลิมวนาทิพงษ์		๒.	วิศาลไมตรียืนยง	(มินยง)	๔.	วศิน	สุขจินดาเสถียร	(แซ่เถียร)	๕.	สมคิด	อ�่าล�ายอง	

และ	 ๖.	 ปิยะพงษ์	 โรจนธรรมกุล	 เหลือเพื่อนร่วมรุ่นวิศวฯ	 ที่ยังมีชีวิตอยู่	 ๓๔	 คน	 มีเพื่อนวิศวฯ	

ที่ท�างานอยู่ที่สหรัฐอเมริกา	คือ	เมธี	ช�านาญเวช	ยงยุทธ	เหลี่ยมเพชรกุล	และ	ประกิจ	เซียตระกูล	

ตอนน้ีครอบครวัของเพือ่นทัง้	๓	คน	กย็งัอาศยัอยูท่ีส่หรฐัอเมรกิา	นานๆ	ทจึีงจะกลบัมาเยีย่มเมืองไทย
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สักครั้ง	 เมื่ิอก่อนนี้การสื่อสารระหว่างเพื่อนๆ	ก็จะใช้โทรศัพท์คุยกัน	หรือส่งหนังสือข่าวสารกันทาง

ไปรษณีย์	แต่ปัจจุบันนี้	IT	เจริญก้าวหน้ามาก	การสื่อสารระหว่างเพื่อนๆ	จึงเปลี่ยนไป	และมีการใช้

โทรศัพท์ประเภท	 Smartphone	 ซึ่งสามารถคุยกัน	 ติดต่อทาง	 LINE	 บ้าง	 ทาง	 Facebook	 บ้าง	

แทบไม่ต้องโทรศัพท์คุยกันแบบเดิมหรือส่งหนังสือ	 ข่าวสารทางไปรษณีย์เลย	 อย่างไรก็ตามมีเพื่อน

บางคนที่ขาดการติดต่อกับเพื่อนส่วนใหญ่ไปโดยไม่สามารถติดต่อได้	 โดยไม่มีใครทราบข่าวคราวเลย		

ในปัจจบุนั	พวกเรามกีารนดัพบปะสังสรรค์กนัโดยตลอด	ตามแต่โอกาส	ส่วนใหญ่งานทีจ่ะได้พบเพือ่นๆ	

ก็คือ	งานศพของครอบครวัเพือ่นบ้าง	งานแต่งงานของลกูๆ	เพือ่นบ้าง	แต่กย็งัมีพวกทีไ่ด้พบปะเจอกนั

บ่อยๆ	คอื	กลุม่พวกชอบตกีอล์ฟ		มกีารนดักันไปตกีอล์ฟบ่อยๆ	ตามสนามต่างๆ	ทัง้สนามในกรงุเทพฯ

บ้าง	และสนามที่ต่างจังหวัดบ้าง

	 ข้อเขียนเรื่องเล่าชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดน้ี	 ได้อาศัยข้อมูลจากหลายแห่งด้วยกัน	

รวมทั้งได้รับเรื่องราวจากเพื่อนๆ	บางท่านด้วย	ถ้าหากมีข้อความที่ผิดพลาดประการใด	ก็ต้องขออภัย

ด้วยครับ	สวัสดี
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